

Số: 62 /KH-UBND

Phong Điền, ngày 20 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Phong Điền năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGD) trên địa bàn huyện năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn huyện.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng cơ chế tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình.

a. Tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên trang thông tin điện tử của huyện, Đài Truyền thanh huyện và các đài truyền thanh cơ sở. Chú trọng tuyên truyền tập trung các đợt cao điểm về phòng, chống bạo lực gia đình.

b. Tổ chức và tham gia các cuộc thi tìm hiểu, thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, kịch bản sân khấu... về chủ đề phòng, chống bạo lực gia đình và tạo điều kiện cho các tác phẩm hay đến được với quần chúng nhân dân.

c. Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình trong đội ngũ cán bộ, công chức, công nhân lao động và nhân dân tại các cụm dân cư nhân kỷ niệm ngày “Quốc tế Hạnh phúc 20/3”, ngày “Gia đình Việt Nam 28/6” và ngày “Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11” hàng năm.

d. Cấp phát các sản phẩm truyền thông, tài liệu tuyên truyền có nội dung xây dựng và củng cố nền tảng gia đình, giáo dục phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội phục vụ cho công tác tuyên truyền của các ngành, đoàn thể các cấp nhằm giúp nhân dân nhận diện, hiểu biết về các hình thức bạo lực gia đình.

e. Lồng ghép nội dung trong các đợt, buổi sinh hoạt thôn, bản, tổ dân phố về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình và câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và câu lạc bộ của các đoàn thể khác. Chú trọng nội dung truyền thông, giáo dục, vận động về đạo đức, lối sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp trên địa bàn huyện.

Tổ chức và tham gia Hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ phụ trách công tác gia đình ở các cơ quan, ban, ngành, đội ngũ cán bộ làm công tác PCBLGD; các nhóm PCBLGD.

3. Phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Tiếp tục duy trì, củng cố, nhân rộng mô hình PCBLGD ở cơ sở. Duy trì các mô hình PCBLGD đang được triển khai, nhân rộng ít nhất thêm 01 Mô hình theo đúng hướng dẫn. Có biện pháp can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình. Tổ chức góp ý, phê bình tại cộng đồng dân cư đối với người gây bạo lực gia đình; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn đối với người gây bạo lực gia đình.

4. Tiếp tục triển khai hoạt động thu thập dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình theo định kỳ.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, báo cáo về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác PCBLGD ở cơ sở.

6. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống bạo lực gia đình, biểu dương những điển hình, tiên tiến trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ PCBLGD năm 2020 được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện:

a. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức tập huấn hướng dẫn cho cán bộ các ngành và những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình; gắn công tác phòng, chống bạo lực gia đình với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

b. Chỉ đạo việc phổ biến luật pháp, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình, lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của thôn, tổ dân phố; nhân rộng các mô

hình phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương; phát triển địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, đường dây nóng báo tin về bạo lực gia đình.

c. Tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu phòng, chống bạo lực gia đình ở các cơ quan, ban, ngành, địa phương.

d. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn huyện; Tổ chức tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân làm tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin để chỉ đạo việc tuyên truyền những nội dung, kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, tuyên truyền bình đẳng giới, bảo vệ chăm sóc trẻ em cho học sinh các cấp học thông qua giờ chào cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (hoạt động ngoại khóa), lồng ghép, tích hợp vào môn học, bài học phù hợp với từng cấp học.

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm hoặc tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho nhân viên y tế của trạm y tế xã, phường, thị trấn về chuyên môn chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình.

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hướng dẫn các Đài Truyền thanh cơ sở đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện:

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức nâng cao năng lực về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và cộng tác viên công tác xã hội ở cộng đồng. Tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung tuyên truyền về Luật bình đẳng giới, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật người cao tuổi. Hướng dẫn cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình.

6. Công an huyện:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện, Hội Nông dân huyện:

Chủ động tổ chức các hình thức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên về Luật PCBLGD.

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

a. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

b. Tạo điều kiện cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc y tế và tư vấn sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; bố trí nơi tạm lánh và các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết.

c. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tổ chức hòa giải ở cơ sở thực hiện có hiệu quả việc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình, tạo điều kiện cho hoạt động tư vấn về gia đình ở cơ sở thực hiện có hiệu quả. Giúp đỡ, tạo điều kiện cho người đứng đầu cộng đồng dân cư tổ chức việc góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư đối với người có hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

d. Chỉ đạo Công an xã, thị trấn kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý khi phát hiện hoặc tiếp nhận tin báo về bạo lực gia đình. Chỉ đạo và tổ chức việc thu thập thông tin về bạo lực gia đình, thực hiện báo cáo thống kê về bạo lực gia đình theo quy định.

e. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Kế hoạch ở địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện qua Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai triển khai nhiệm vụ PCBLGD năm 2020, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị tại Mục IV;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thái